

SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ Cần sự quyết tâm và đồng thuận

KỶ 3: GIẢI QUYẾT THẤU ĐÁO NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Cử trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 là rất cần thiết trong giai đoạn phát triển của tỉnh ta hiện nay và trong tương lai, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Vì vậy, cả hệ thống chính trị cần phải có quyết tâm rất cao để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bố trí cán bộ, công chức hợp lý

Nhờ thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền nên chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy

niên, việc sắp xếp như thế nào để không chỉ là phép cộng cơ học của những con số cắt giảm được bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu cán bộ, công chức mà phải làm sao để phù hợp với thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, người dân, nâng cao được hiệu quả của bộ máy chính quyền, chất lượng thụ hưởng của người dân.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ: Qua rà soát, thống kê, số lượng cán bộ, công chức dồi dào khi thực hiện sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã dự kiến là 252 người, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dồi dào với 106 người. Vấn đề đặt ra là phải có phương án bố trí công tác mới cho những cán bộ, công chức cấp xã dồi dào

khí chưa đủ điều kiện giải quyết chế độ, chính sách. Trong khi số cán bộ, công chức này đa số tuổi đời còn trẻ, số năm công tác tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm đối với nữ và chưa đủ 20 năm đối với nam. Cán bộ cấp xã phần lớn có một bằng chuyên môn, đặc biệt cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội có trình độ chuyên môn thuộc khối đoàn thể theo đó không phù hợp với vị trí việc làm của yêu cầu chức danh công chức khuyết thiếu khi thực hiện phương án tiếp nhận vào công chức cấp xã. Hiện nay Thái Bình vẫn đang thực hiện dự án 2022 - 2026 theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương nên đây sẽ là khó khăn cần tập trung giải quyết.

Ví như huyện Tiên Hải, sau khi thực hiện sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 dự kiến sẽ dôi dư 38 cán bộ, 19 công chức, 22 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Phần lớn cán bộ, công chức ở độ tuổi 40 - 50, mỗi người chỉ có một bằng chuyên môn, một số vị trí như bí thư đoàn thanh niên có thời gian giữ chức vụ và số năm đóng bảo hiểm xã hội ngắn sẽ rất khó cho việc bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, công chức các xã thuộc diện sắp xếp. Việc đồng thời phải thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong khi tinh chưa có văn bản về giao số lượng biên chế cấp xã nên huyện cũng gặp khó khăn, lúng túng trong việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã.

Ông Phan Tiến Chính, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình (Kiến Xương) chia sẻ: Cán bộ, đảng viên và nhân dân Vũ Bình có bản thống nhất với việc sắp xếp 3 xã Vũ Bình, Vũ Hòa, Vũ Thắng để thành lập 1 đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, khi sáp nhập 3 xã sẽ dôi dư lượng lớn cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách. Chúng tôi rất trần trụi bởi hầu hết họ được đào tạo cơ bản, đạt tiêu chuẩn về trình độ, có sức trẻ và nhiệt huyết. Vì vậy, mong muốn của đội ngũ cán bộ, công chức xã sau sáp nhập là có phương án bố trí hợp lý để các đồng chí có thể yên tâm công tác trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Theo kiến nghị của lãnh đạo các địa phương, tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ chung và có hướng dẫn cụ thể cho việc bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ đó tạo thuận lợi cho các địa phương xây dựng phương án sắp xếp, đồng thời cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp

xã cũng yên tâm khi thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính.

Quan tâm giải quyết thấu đáo những vấn đề đặt ra

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, quy mô đơn vị hành chính mới lớn hơn sẽ tạo ra dôi dư về cơ sở vật chất ở các đơn vị cũ, trong khi đơn vị mới lại chưa có đủ cơ sở vật chất cho bộ máy hoạt động, phải ghép nhiều cán bộ, công chức vào một phòng làm việc. Các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản của đơn vị cũ khó tìm phương án giải quyết. Một vấn đề đặt ra nữa là các xã đã về đích nông thôn mới, các đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được phê duyệt phải xây dựng lại. Sau sắp xếp sẽ có nhiều điểm trường, các điểm trường cách xa nhau do đó sẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành chung, việc đi lại của học sinh; cơ sở vật chất, phòng họp chung một số đơn vị còn nhỏ hẹp, chưa đầy đủ để bảo đảm cho hoạt động chung toàn trường. Một số đơn vị hành chính cấp xã không thuận lợi cho việc sáp nhập với các xã liên kề, dân cư phân bố không tập trung, không xen cư với các xã lân cận; tập tục địa phương có nhiều nét không tương đồng cũng ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân; địa bàn xã mới hình thành rộng khiến cho công tác quản lý lúc đầu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Lương Văn Hương, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Tây Tiến (Tiên Hải) kiến nghị: Hiện nay, đường giao thông nối 2 xã Tây Tiến và Tây Phong chưa thuận lợi, vì vậy chúng tôi mong muốn sau khi sáp nhập 2 xã, tỉnh, huyện sẽ đầu tư xây dựng mới tuyến đường liên xã, tạo sự thống nhất, đồng bộ. Cùng với đó, trụ sở hành chính, trường học, trạm y tế cần nghiên cứu, lựa chọn đặt ở khu vực trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, khám chữa bệnh, học sinh học tập. Trước mắt, chúng tôi nhất trí các công trình sẽ đặt tại xã Tây Phong

Ông Trần Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Đông Phong (Tiên Hải)



Đảng ủy, UBND xã xác định rõ chủ trương sáp nhập 3 xã Đông Trung, Đông Quý, Đông Phong để thành lập xã mới là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nên tập trung chỉ đạo quyết liệt, đa dạng hình thức tuyên truyền, đến nay đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện. Khi mới có người dân còn băn khoăn sáp nhập 3 xã thì việc đi tới khu trung tâm hành chính xã mới để giải quyết thủ tục hành chính sẽ xa hơn, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền để bà con hiểu rõ sáp nhập sẽ là cơ hội đổi mới bộ máy hành chính, tinh gọn để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đều cơ bản đạt tiêu chuẩn, có sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến, vì vậy họ mong muốn tinh, huyện có phương án bố trí hợp lý để các đồng chí có thể yên tâm công tác trong giai đoạn tiếp theo. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc giải quyết tài sản công, trụ sở của các đơn vị hành chính cũ cũng là vấn đề cần quan tâm của các xã, mong các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn giải quyết để vụ động nguồn lực đầu tư cho các công trình của xã mới, tránh lãng phí tài sản công của xã cũ.

Bà Trần Thị Phương, Trưởng thôn Mộ Đạo 3, xã Vũ Bình (Kiến Xương)



Thôn Mộ Đạo có 187 hộ với 503 nhân khẩu. Thôn đã rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri từ ngày 20/2, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, lợi ích của việc sáp nhập xã. Qua các cuộc họp của thôn, nắm bắt tình hình tư tưởng cho thấy nhân dân thống nhất cao với việc sáp nhập xã, tuy nhiên có một số ý kiến đề nghị vị trí đặt trạm y tế thuận lợi nhất vì đây là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Chúng tôi mong muốn khi thành lập xã mới sẽ được hỗ trợ đầu tư lớn hơn về cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

nhưng về lâu dài cần có phương án quy hoạch về vị trí trung tâm của xã mới; kiến nghị cấp trên có phương án bố trí cán bộ hợp lý, bảo đảm hài hòa giữa hai địa phương.

Lãnh đạo các địa phương có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp cũng kiến nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ; có cơ chế hỗ trợ đối với xã

sáp nhập trong quy hoạch nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất cho đơn vị hành chính mới.

(còn nữa)
NHÒM PHỎNG VIÊN

Tác phẩm tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX, năm 2024.



Người dân xã Vũ Bình (Kiến Xương) tận dụng lợi thế đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN HẢI Nâng chất lượng hoạt động

Cùng với các cơ sở y tế trong tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh

Bà Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trong công tác y tế dự phòng, việc phòng, chống dịch có vai trò quan trọng. Hoạt động này được các đơn vị y tế thực hiện thường xuyên nhằm kiểm soát tốt các dịch bệnh, giảm tình trạng quá tải cho các đơn vị khám chữa bệnh và áp lực cho hệ thống y tế các tuyến. Vì thế, sau những ngày phòng, chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải không cho phép mình nghỉ ngơi. Cùng với cán bộ, nhân viên y tế các xã, thị trấn, cán bộ, nhân viên Trung tâm lại tập trung cho việc giám sát, điều tra dịch tễ, xử lý các dịch bệnh đang lưu hành và phòng một số bệnh mới nổi, tái nổi. Nhờ bám sát tình hình dịch bệnh, tham mưu, triển khai kịp thời nhiều biện pháp phòng, chống dịch nên các dịch bệnh trên địa bàn huyện được kiểm soát hiệu quả, không có diễn biến bất thường.

Theo thống kê của Trung tâm, năm 2023 toàn huyện ghi nhận 135 trường hợp mắc tay chân miệng; 70 trường hợp mắc thủy đậu; 1 ca ho gà; gần 140 trường hợp mắc sốt xuất huyết...; không ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm như cúm A/H5N1, H7N9. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên. Số trẻ tiêm vắc-xin sởi - rubella đạt hơn 118%; tiêm viêm não Nhật Bản mũi 1 đạt 97,5%, mũi 2 đạt 96,5%; số phụ nữ có thai tiêm vắc-xin phòng uốn ván đạt 100%... Bên cạnh đó, các chương trình phòng, chống lao, bệnh phong, chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng, chống HIV/AIDS cũng được triển khai hiệu quả. Trong

năm, hơn 700 bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng được quản lý và điều trị; các cơ sở methadone duy trì việc điều trị cho bệnh nhân nghiện chất, xét nghiệm và test nhanh hêrôin.

Trước sự gia tăng số người mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Trung tâm đã phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương triển khai hoạt động tư vấn, sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ tại 32 xã, thị trấn. Kết quả khám phát hiện, quản lý hơn 6.700 trường hợp mắc bệnh đái tháo đường; gần 4.350 trường hợp mắc tăng huyết áp... Cùng với đó, Trung tâm duy trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào

tạo huyện trong công tác quản lý y tế trường học nhằm phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe, bệnh tật ở lứa tuổi học đường, tình trạng sức khỏe của học sinh trên địa bàn. Kết quả khám cho hơn 30.000 học sinh cho thấy, tỷ lệ học sinh mắc bệnh khúc xạ chiếm 20,6%, bệnh răng miệng chiếm hơn 17%, bệnh con vẹo cột sống chiếm 0,01%, bướu cổ chiếm 0,77%; 99% học sinh được điều trị giun. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai hiệu quả. Hiện Trung tâm đang triển khai nhiều chương trình, mô hình, để án về dân số và phát triển, kiểm soát dân số vùng biển, ven biển...



Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải triển khai tiêm vắc-xin dịch vụ cho người dân có nhu cầu.

Nâng cao chất lượng Khám sức khỏe ban đầu

Năm 2023 đánh dấu bước chuyển mình của Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải khi đưa vào sử dụng khu khám bệnh và điều trị dự phòng. Với quy mô 2 tầng, 10 phòng, đây là nơi sẽ thực hiện tiêm vắc-xin dịch vụ cho người dân có nhu cầu; khám, tư vấn các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm và dự kiến sẽ triển khai dịch vụ gọi điện dưỡng sinh. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm cho biết thêm: Cán bộ, nhân viên Trung tâm rất phấn khởi khi được đầu tư, xây dựng thêm cơ sở vật chất. Đây là điều kiện quan trọng để chúng tôi triển khai các dịch vụ y tế mới, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Y tế huyện, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã, thị trấn được duy trì nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người bệnh, không để xảy ra sự cố y khoa. Trong năm 2023, các trạm y tế đã khám cho hơn 76.200 lượt người, điều trị cho hơn 51.000 lượt người; tỷ lệ điều trị bằng y học cổ truyền đạt gần 30%. Dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực song đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế toàn huyện luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế tốt ngay từ cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải tiếp tục nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở, chủ động phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan duy trì, đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tăng cường quản lý, duy trì nền nếp hoạt động tại các trạm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để khích lệ, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động thi đua thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HOÀNG LANH

Giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập



Để truyền đạt được kiến thức cho học sinh khuyết tật đòi hỏi giáo viên phải thực sự kiên trì và nhẫn nại.

Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình hiện có hơn 200 học sinh chuyên biệt đang theo học ở các khối lớp, chủ yếu là các em bị khuyết tật về phát triển trí tuệ và cảm giác. Để giúp các em hòa nhập, cán bộ, giáo viên ở đây đều phải rất nỗ lực, trách nhiệm, tận tâm với công việc.

10 năm gắn bó với Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình là 10 năm cố gắng, phấn đấu của cô giáo Trần Thị Diệu Linh đồng cảm và chia sẻ với các em bị chậm phát triển về trí tuệ. Trong lớp, học sinh ở nhiều lứa tuổi, tâm sinh lý phát triển khác nhau nên cô luôn phải đồng hành, lựa chọn cách dạy phù hợp cho từng em. Cô giáo Diệu Linh tâm sự: Dạy học sinh khuyết tật phải có phương pháp khác với dạy học sinh bình thường. Có khi phải mất vài năm mới truyền đạt hết kiến thức của năm học. Tuy nhiên, không đơn thuần chỉ dạy văn hóa mà còn phải đồng hành với các em ở rất nhiều khía

cạnh. Do khuyết tật về cơ thể nên tâm lý của các em rất khác nhau, nhiều em đang trên lớp tự nhiên lại có những biểu hiện bất thường như đổ mồ hôi, ngichêch, vì vậy nhiều khi chúng tôi phải dỗ dành các em như những người con của mình, đồng cảm, chia sẻ giúp các em ổn định tâm lý, hứng thú trong học tập.

Nhiều năm dạy lớp trẻ khiếm thính, cô giáo Mai Thị Ngân cho rằng các em bị khuyết tật, nhất là cảm giác rất thiệt thòi. Toàn bộ trao đổi giữa cô và trò phải dùng đến ngôn ngữ ký hiệu. Để làm tốt công việc của mình, cô Ngân không ngừng tìm tòi, học hỏi và đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu nhất. Với những học sinh bình thường, khi đến lớp là được cô giáo truyền đạt ngay kiến thức văn hóa; nhưng với học sinh cảm giác, điều đầu tiên là giáo viên phải dành thời gian để làm quen, chia sẻ, thông nhất được ngôn ngữ ký hiệu. Với các em có nhận thức chậm, công đoạn này đòi hỏi giáo viên phải thực sự kiên trì và mất rất nhiều thời gian. Cô Ngân chia sẻ: Vì là đối tượng học sinh đặc biệt như vậy nên tôi phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều mới tạo ra được sự đồng điệu về ngôn ngữ với các em;

sau những bài giảng trên lớp, tôi thường quay lại clip để gửi cho bố mẹ các em, phải phối hợp thật tốt giữa nhà trường với gia đình trong quá trình học tập và giảng dạy mới giúp các em nhanh chóng tiếp thu kiến thức và ổn định về ngôn ngữ ký hiệu. Tôi chỉ mong các em sau khi ra trường sẽ có được vốn ngôn ngữ cơ bản, làm hành trang phục vụ cuộc sống và công việc.

Những năm qua, mỗi cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình luôn nỗ lực, tận tâm nhằm giúp các em học sinh khuyết tật khắc phục được khiếm khuyết của cơ thể, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Ông Trần Bá Trính, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Dạy kiến thức cho học sinh khuyết tật rất vất vả, đòi hỏi người đứng lớp phải có sự kiên trì, nỗ lực rất lớn mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Điều đáng mừng là hầu hết các em, giáo viên nhà trường luôn cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bằng tình yêu thương với trẻ em khuyết tật, chúng tôi luôn đồng cảm, chia sẻ để giúp các em vượt qua những rào cản, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

ĐỖ HỒNG GIA